

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  
**THÀNH PHỐ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính thưa Chủ tọa hội nghị

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể các vị cử tri!

Ban Tổ chức hội nghị đã giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Cẩm Sơn. Tôi xin được phép giới thiệu khái quát lại về bản thân:

Tên tôi là: **LÊ THỊ THU HẰNG**; sinh ngày 05-02-1987

Quê quán: xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Thường trú: Tổ 1, Khu Nam Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chức danh: Công chức Văn hóa – Xã hội phường Cẩm Sơn.

Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Cẩm Sơn - địa phương giàu truyền thống đoàn kết, tinh thần kỷ luật đồng tâm.

Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các bác, các đồng chí và đại biểu cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công.

Sau gần 10 năm công tác tại địa phương, bản thân tôi luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được UBND phường Cẩm Sơn giới thiệu, được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ phường hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ, cử tri và Nhân dân phường Cẩm Sơn nơi tôi ứng cử.

Nhận thức được vai trò, vị trí của Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Vì vậy, tôi mong muốn được trở thành đại biểu HĐND thành phố để được đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình cho sự phát triển của thành phố Cẩm Phả nói chung và phường Cẩm Sơn nói riêng.

Nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, song bám sát chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy và tình hình thực tiễn, HĐND Thành phố đã kịp thời quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, đúng đắn để góp phần giúp Thành phố chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; duy trì ổn định đời sống nhân dân.



Những thành tựu quan trọng nêu trên đã tạo dấu ấn nổi bật và có ý nghĩa quyết định hoàn thành cơ bản các mục tiêu của cả giai đoạn 2016-2020, tạo tiền đề cơ bản để tiếp tục thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII đã đề ra và nâng cao niềm tin của cử tri, Nhân dân với Đảng bộ, chính quyền trong nhiệm kỳ tới.

Đối với phường Cẩm Sơn chúng ta, trong nhiệm kỳ 2016-2021 phường đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, diện mạo địa phương thay đổi rõ rệt, nhất là hệ thống điện đường, trường, trạm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, các phòng trào luôn đi đầu trong toàn Thành phố; Đảng bộ, Chính quyền đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp trên biểu dương, ghi nhận. Có được kết quả trên, đó là do có sự cố gắng nỗ lực, tinh thần đoàn kết gắn bó của tập thể ban thường vụ, BCH Đảng bộ phường, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể phường, sự đồng lòng ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành phố và phường chúng ta cũng còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải được quan tâm giải quyết trong nhiệm kỳ mới đó là: Một bộ phận nhân dân đời sống, thu nhập, việc làm còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép vẫn còn tồn tại, kết cấu hạ tầng tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa được đồng bộ, nhất là hệ thống đường trong các khu dân cư. Đây là những vấn đề mà cử tri phường Cẩm Sơn cũng như tất cả cử tri thành phố rất quan tâm, cần được các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết có hiệu quả, đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và ổn định xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

Từ thực tế trên, nếu được cử tri phường Cẩm Sơn tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, với trách nhiệm, tâm huyết của mình, bản thân xác định cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố; gần gũi, lắng nghe, quan tâm nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tiếp thu ý kiến và phản ánh trung thực các kiến nghị của cử tri và nhân dân phường Cẩm Sơn để đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét, giải quyết kịp thời, đầy đủ theo luật định, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

2. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, bản thân cùng tập thể Cán bộ công chức cơ quan phường phấn đấu làm tốt công tác quản lý văn hóa - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, quan tâm phối hợp đề xuất giải quyết các vấn đề quan trọng mà cử tri đang quan tâm hiện nay.

3. Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, bản thân tham gia đóng góp tích cực cùng Thường trực và các đại biểu HĐND nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng các Nghị quyết, đảm bảo phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

4. Bản thân gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ kiến thức, nỗ lực trong công tác để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng gửi gắm niềm tin của cử tri và nhân dân.

Tôi sẽ luôn quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri trên địa bàn phường. Bản thân tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các bác, các đồng chí và tất cả cử tri phường Cẩm Sơn, để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển của phường Cẩm Sơn nói riêng và thành phố Cẩm Phả nói chung.

Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn các bác, các đồng chí và cử tri đã bỏ trí thời gian, công việc đến dự và chú ý lắng nghe; trân trọng cảm ơn UB MTTQ thành phố và UBND phường Cẩm Sơn đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc ngày hôm nay để tôi có điều kiện báo cáo Chương trình hành động của mình. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, các bác, các đồng chí, các ứng cử viên cùng toàn thể cử tri phường Cẩm Sơn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

*Cẩm Phả, ngày 04 tháng 5 năm 2021*

**NGƯỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH**



**Lê Thị Thu Hằng**